

<b>ชื่อโครงการ</b>	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
<b>โดย</b>	อรรถพล วงศ์สิงห์พันธ์	59541204078-3
	อันดา เย็นฉ่ำ	59541204047-8
<b>อาจารย์ที่ปรึกษา</b>	อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์	
<b>หลักสูตร</b>	ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	
<b>ปีการศึกษา</b>	2562	

### บทคัดย่อ

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการเรื่องทุนการศึกษาที่สามารถติดตามทุนการศึกษาได้ และเพิ่มแบบฟอร์มให้นักศึกษาสมัครได้ด้วยตนเองไม่ต้องมาที่ห้องวิเทศสัมพันธ์อีกต่อไป ส่วนของในด้านของรายงานการดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ เมื่อก่อนมีการจัดเก็บในรูปแบบของกระดาษทำให้การค้นหา และจัดทำเอกสารรายงานนั้นเป็นไปได้ยากลำบาก ในส่วนนี้ระบบจะช่วยในส่วนของการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นจากนั้นสามารถเรียกดูรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถทำงานตรงตามวัตถุประสงค์ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานของทางวิเทศสัมพันธ์ทั้งในเรื่องของทุนการศึกษา และการดำเนินงานได้ดีมากยิ่งขึ้น

## กิตติกรรมประกาศ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับคำปรึกษา และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานในครั้งนี้ จึงขอกล่าวขอบคุณ ดังนี้

ขอขอบพระคุณ อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบ แก้ไข ตลอดจนชี้แนะแนวทาง จนโครงการฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ และอาจารย์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ที่ได้อนุญาตให้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านของการให้ข้อมูล ทดสอบโปรแกรม ให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ ทำให้ระบบนี้สมบูรณ์มากที่สุด

ขอขอบพระคุณอาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจทุกท่าน ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ในด้านต่าง ๆ ทำให้ผู้จัดทำโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ในการทำโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สุดท้ายนี้ ผู้จัดทำโครงการขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา เป็นอย่างสูง ที่เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู ให้โอกาสในทุก ๆ ด้าน ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้วิชาความรู้มาจนกระทั่งถึงวันนี้ ขอขอบคุณรุ่นพี่ และเพื่อน ๆ ทุกคน ที่คอยให้การช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจเสมอมา และขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามมา ณ ที่นี้ที่ช่วยเหลือจนกระทั่งโครงการฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

อรรถพล วงศ์สิงห์พันธ์  
อันดา เขื่อนฉ่ำ